

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ผู้ส่งออกข้าว หวั่นชานาแห่ปลุกปั่น ทำราคาร่วง คาดต่ำกว่าตันละหมื่น



สมาคมผู้ส่งออกข้าว หวั่นผลผลิตข้าวปี 59/60 ล้นตลาด หลังเกษตรกรแห่ปลูก ทูบราคาร่วง เพราะเกิดสงครามแข่งขันราคา ปี 60 คาดข้าวเปลือกเจ้า ต่ำกว่าตันละ 1 หมื่นบาท เนะรัฐบาลหามาตรการช่วยเหลือ เตรียมชง "บักตู" จ่ายเงินตรงสู่ชาวนา ห้ามแทรกแซงราคาข้าวในตลาด

วันที่ 3 ส.ค. 59 นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยถึงสถานการณ์ข้าวในประเทศว่า เป็นห่วงผลผลิตข้าวเปลือกในฤดูกาลหน้า หรือหน้าปี ปี 59/60 ที่คาดผลผลิตจะมากกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาถึง 10-20% หรือประมาณ 16-17 ล้านตัน ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกจะลดลงตั้งแต่ช่วงไตรมาส 4 จนถึงปี 60 โดยสาเหตุที่ผลผลิตมากขึ้น เพราะเกษตรกรเร่งการเพาะปลูก หลังจากที่ฝนเริ่มตกตามฤดูกาล และคาดว่าสถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับผู้ปลูกข้าวประเทศอื่นๆ เช่น อินเดีย และเวียดนาม ทำให้ในปีหน้า จะเกิดการแข่งขันด้านราคาส่งออกข้าวอย่างรุนแรง และคาดว่า ปีหน้าราคาข้าวเปลือกเจ้าอาจต่ำกว่าตันละ 10,000 บาท

นอกจากนี้ ราคาส่งออกข้าวไทยยังได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ทำให้ราคาข้าวไทยแพงขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง โดยปัจจุบันเงินบาทได้แข็งค่าขึ้นมาแล้ว 2-3% จาก 36 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยู่ที่ 34 บาท/เหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ราคาส่งออกข้าวไทยแพงขึ้นอีก 10 เหรียญสหรัฐ/ตัน

อย่างไรก็ตาม ต้องการให้รัฐบาลหามาตรการดูแล แต่ไม่ควรแทรกแซงราคา เพราะจะไม่เกิดประโยชน์ แต่ต้องช่วยเหลือทางตรง เช่น การจ่ายเงินให้กับเกษตรกรไร่ละ 2,000 บาท ในกลุ่มของเกษตรกรที่ทำนาต่ำกว่า 20 ไร่ ซึ่งจะนำเสนอต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบาย และบริหารจัดการข้าว (นบข.)

"มาตรการที่รัฐบาลกำลังทำ คือรับจำนำข้าวยุ่งฉาง และชดเชยดอกเบี้ยโรงสี 3% เพื่อเก็บสต็อกข้าวไม่ให้ขายในช่วงข้าวออกมามากนั้น ยังไม่เพียงพอที่จะดูแลราคาข้าวให้กับชาวนาไทย อีกทั้งจะให้ผู้ส่งออกข้าวช่วยรับซื้อข้าวมาเก็บสต็อกเหมือนปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ไม่มีเงินแล้ว เพราะปีก่อนรับซื้อข้าวหอมมะลิ 150,000 ตัน ตันละ 26,000 บาท แต่ปัจจุบันราคาอยู่ที่ตันละ 22,000-23,000 บาท ขาดทุนตันละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 450 ล้านบาท ยังไม่รวมดอกเบี้ยและค่าฝากเก็บ ซึ่งมาตรการนี้ไม่สามารถผลักดันให้ราคาข้าวหอมมะลิปรับตัวสูงขึ้นได้"

สำหรับการส่งออกข้าวไทยในช่วง 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) 59 ไทยส่งออกได้แล้ว 5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ยังครองตำแหน่งผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลกอยู่ ส่วนอันดับ 2 คือ อินเดีย ส่งออกได้ 4.76 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12% เวียดนาม 2.66 ล้านตัน ลดลง 2.1% และปากีสถาน 2.44 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7.5% โดยทั้งปี 59 คาดว่าไทยจะส่งออกได้ตามเป้าหมาย 9.5 ล้านตัน มากกว่าอินเดียที่จะส่งออกได้ 9 ล้านตัน แต่ปีหน้ามีโอกาสที่ไทยจะหลุดแชมป์ส่งออกข้าวให้กับอินเดีย เพราะการแข่งขันราคา ที่รุนแรง และอินเดียยังเหลือสต็อกข้าวในประเทศ 20 ล้านตัน ขณะที่ ประเทศผู้ซื้อชะลอการนำเข้า เพราะ เร่งเพาะปลูกในประเทศเพิ่มขึ้น

กนง.ผวาเงินบาทผันผวน สั่งตรึงดอกเบี้ยนโยบายดูเชิงเฟดถึงสิ้นปี



กนง.คงดอกเบี้ยนโยบาย 1.5% พร้อมรับมือความผันผวนในตลาดเงิน และค่าเงินบาท หลังจากเฟด ตัดสินใจจะขึ้นหรือคงดอกเบี้ยในวันที่ 18 ก.ย.นี้ ยันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นของรัฐบาลถือเป็น ปัจจัยบวกตัวใหม่ แต่ห่วงพิษเศรษฐกิจโลกรุนแรง กตจีดีพีเศรษฐกิจไทยปีนี้โตไม่ถึง 3%

นายเมธี สุภาพงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สายเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะ เลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่า กนง.มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ย นโยบายไว้ที่ 1.50% ต่อปี โดยมองว่า นโยบายการเงินยังอยู่ในระดับผ่อนปรนและเพียงพอต่อการฟื้นตัว ของเศรษฐกิจ โดยไม่ทำให้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจเกิดปัญหา แม้ว่าเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปยังคง เผชิญกับปัจจัยลบโดยเฉพาะจากต่างประเทศ รวมทั้งความผันผวนของตลาดการเงินโลกที่อาจจะสูงขึ้นอีก

ขณะที่รัฐบาลจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นๆออกมา ซึ่ง ธปท.ประเมินว่า จะช่วยให้พยุง การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปได้อย่างมีนัยสำคัญ แต่การปรับประมาณการใหม่ของ ธปท.ใน ครั้งต่อไป คาดว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะต่ำกว่า 3% ของผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ (จีดีพี) เพราะปัจจัยลบ โดยเฉพาะจากเศรษฐกิจโลกยังมีผลรุนแรงกว่า

ส่วนประเด็นการปรับขึ้นหรือคงอัตราดอกเบี้ยต่อของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในคืนวันที่ 17 ก.ย. นี้ หรือตรงกับวันที่ 18 ก.ย.ตามเวลาประเทศไทยนั้น นายเมธีกล่าวว่า ไม่ได้เป็นประเด็นหลักในการ ตัดสินใจนโยบายการเงินของไทยในขณะนี้ แต่การหารือของ กนง.ได้เตรียมรับมือความผันผวนในตลาดเงิน ในประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของเฟด ซึ่ง ธปท.มีมาตรการและ เครื่องมือพร้อมที่จะรับมือได้ โดยหากมีความผันผวนมากเกินไป ธปท.คงเข้าไปดูแลและบรรเทาความ

เสียหายไม่ให้มากเกินไป แต่ปัจจุบันนี้การอ่อนตัวของค่าของเงินบาทยังอยู่ระดับที่น่าพอใจ เพราะช่วยในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยได้

ด้านนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ ในการประชุมของเฟดนั้น กระทรวงการคลังคาดว่า จะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้ แต่หากเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในปีนี้ เชื่อว่าฐานะทางการเงินของไทยยังมั่นคง โดยมีเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือน ก.ค.58 มีจำนวน 202,000 ล้านบาท และมีทุนสำรองเงินระหว่างประเทศที่สูงมาก ซึ่งสามารถรองรับกระแสการไหลออกของเงินทุนต่างชาติได้ จึงไม่น่ากังวล หากเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

นายอมรเทพ จาวะลา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย สายบริหารความเสี่ยง ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กนง.คงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.50% เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังผันผวน และรอดูผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯหรือเฟดในการประชุมวันที่ 16-17 ก.ย.ก่อน ถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยจะทำให้ตลาดช็อกในระยะสั้นและเงินทุนเคลื่อนย้ายเกิดความผันผวน โดยเฉพาะในตลาดเกิดใหม่ แต่ส่งผลดีในระยะยาวเนื่องจากตลาดเกิดความชัดเจน แต่ต้องใช้เวลาการปรับสมดุลด้านการลงทุนประมาณ 1-3 เดือน ซึ่งเห็นว่าตลาดหุ้นไทยเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุน

“ดอกเบี้ย กนง.คาดว่าจะตรึงยาวจนถึงสิ้นปีนี้ที่ระดับ 1.5% เพราะเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยการขึ้นดอกเบี้ยของไทยจะช้ากว่าดอกเบี้ยของสหรัฐฯ และหากเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็คาดว่าอัตราดอกเบี้ยปลายปีของ กนง.อาจจะปรับขึ้นมาอยู่ที่ 1.75% ยกเว้นว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัว กนง.อาจจะปรับลดดอกเบี้ยลงอีก”

น.ส.รุ่ง สงวนเรือง ผู้อำนวยการผู้บริหารฝ่ายวิเคราะห์ตลาดการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ค่าเงินบาทเปิดตลาด วานนี้ (16 ก.ย.) อยู่ที่ระดับ 35.96 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และระหว่างวันอ่อนค่าแตะที่ระดับ 36 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมีความผันผวนจากปัจจัยต่างประเทศเป็นหลัก เพราะตลาดรอดูว่า เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ แต่ตลาดมองว่าไม่น่าจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมรอบนี้ และยังคงติดตามการส่งสัญญาณของเฟด เพราะมีผลต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุน โดยไตรมาส 4 ปีนี้คาดว่าค่าเงินบาทอยู่ที่ 36.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

ปรับสภาพดินด้วยระบบ“เลเซอร์”

โดย – โต๊ะข่าวเกษตร



ท่ามกลางความพยายามของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำลังขับเคลื่อนนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อให้ลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรภายใต้แนวคิด “ปีแห่งการลดต้นทุน” โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีการผลิตแทนแรงงานคนให้มากขึ้น ทำให้บริษัท ธาอีส จำกัด ได้นำเข้าเครื่องยิงเลเซอร์ สำหรับการปรับหน้าดินให้ความเสมอในระดับเดียวกันอย่างแม่นยำ นำร่องแล้วในพื้นที่นาภาคกลาง เกษตรกรผู้ร่วมโครงการยืนยันว่า เพียงเริ่มต้น เฉพาะค่าใช้จ่ายที่ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ใช้กับเครื่องดูดน้ำเข้าแปลงนา ประหยัดต้นทุนและเวลาแล้วกว่าเท่าตัว

ชนัท ทรงเมธากฤตย์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ธาอีส จำกัด บอกว่า ความจริงการใช้เครื่องเลเซอร์ ในต่างประเทศมีมานานกว่า 20 ปีแล้ว โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว แม้แต่เวียดนามก็ใช้เครื่องเลเซอร์ที่ใช้ปรับหน้าดินมาก่อนหน้านี้แล้ว แต่ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมกลับล่าหลังในเทคโนโลยีตัวนี้ บริษัท ธาอีส มองว่า การปรับหน้าดินให้มีความเสมอเท่ากันนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในแปลงเกษตรกรแปลงใหญ่ โดยเฉพาะนาข้าว และแปลงปลูกอ้อย เพราะหากพื้นที่ไม่เสมอ จะส่งผลให้เพิ่มต้นทุนในส่วนของปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น และได้ผลผลิตที่คุณภาพไม่เท่าเทียมกัน

“เราลองนึกสภาพพื้นที่ที่มีความลาดเอียงไม่เท่ากัน บางจุดมีน้ำขัง บางจุดเป็นสันดอนไหลออกมา ต้นข้าวมีความสมบูรณ์ไม่เท่ากัน พอฝนตกน้ำฝนจะชำระล้างหน้าดินพัดเอาปุ๋ยที่ใส่ไว้ไปกองในพื้นที่ราบ ฉะนั้นต้องปรับหน้าให้เสมอ เวลาเติมน้ำจะได้ระดับเดียวกัน ทางบริษัทเราจึงนำเครื่องเลเซอร์สำหรับปรับหน้าดินมาจากสหรัฐอเมริกา เข้ามาใช้ในประเทศไทยช่วงต้นปีที่ผ่านมา พร้อมกับมีการออกแบบอุปกรณ์ปรับหน้าดินที่เหมาะสมกับประเทศไทยเป็นกล่องมีดลากหลังรถแทรกเตอร์ ที่ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก ที่ทำให้สภาพดินเสมอทุกจุดเท่ากันหมด” ชนัท กล่าว

อย่างไรก็ตาม ชนัทยอมรับว่า เครื่องเลเซอร์ที่ใช้สำหรับปรับหน้าดิน ยังเป็นของใหม่ จำเป็นต้องใช้เวลาในการทำตลาด ล่าสุดร่วมกับภาครัฐ-เอกชน -เกษตรกร โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรฯ กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร ทดลองนำร่องในนาข้าวแปลงใหญ่ ภายใต้ต้นนโยบายประชารัฐ มีเกษตรกรที่ร่วมโครงการให้พื้นที่นาข้าว 4 แปลง ขนาดแปลงละ 10 ไร่ ที่จ.นครสวรรค์ และชัยนาท พบว่าเกษตรกรที่ร่วมโครงการมีความพอใจมาก



สอดคล้องกับการบอกเล่าของ ชาติ วงศ์เทศ เกษตรกรผู้ร่วมโครงการวัย 53 ปีที่ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ บอกว่า ที่นาลุ่มๆ ดอนๆ ถือเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการทำนา ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรจะใช้รถแทรกเตอร์ดันดินให้เสมอ แต่ทำได้ระดับหนึ่ง และต้องทำทุกปี หลังนำระบบเลเซอร์มาปรับดิน พบว่า พื้นที่นาราบในระดับเดียวกัน พอเติมน้ำ ใต้น้ำที่มีความลึกเท่ากันหมด เห็นแล้วมหัศจรรย์มาก ถ้าเป็นแบบนี้กว่าจะปรับดิน 1 ครั้งอยู่ได้นาน 10 ปี ประหยัดเงินประหยัดเวลา

“แปลงนาของผมที่ร่วมโครงการ 10 ไร่ใช้เวลาปรับหน้าดินไร่ละ 1 ชั่วโมง ใช้เวลาดูน้ำเพื่อจะให้น้ำเต็มทั่วนาในพื้นที่ 10 ไร่ เพียง 9 ชั่วโมง เปลืองน้ำมันที่ใช้เครื่องดูน้ำเพียง 5 ลิตร จากเดิมใช้เวลากว่า 2 วัน ใช้น้ำมัน 20 ลิตร ตรงนี้เห็นชัดเจนครับ ลองคำนวณดูว่ากว่าจะเก็บเกี่ยวต้องดูน้ำหลายครั้งจะประหยัดเท่าไร” ชาติ กล่าว

เช่นเดียวกับ บุญฤทธิ์ หอมจันทร์ เกษตรกรหมู่ 10 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ที่ร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ภายใต้นโยบายประชารัฐของกระทรวงเกษตรฯ บอกว่า ได้ทดลองใช้พื้นที่ 10 ไร่สำหรับปรับสภาพดินด้วยระบบเลเซอร์ เห็นได้ชัดเจนว่า ทั้งหน้าดิน เสมอง่ายต่อการเพิ่มน้ำลงนา ต่างกับที่เคยทำแบบเดิมใช้เครื่องแทรกเตอร์ปรับดิน แต่ขาดความแม่นยำ สภาพหน้าดินไม่เสมอ พอใช้ระบบเลเซอร์พบว่าประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันกว่า 50%

ก็นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่สนใจ เพราะมีความแม่นยำสูงและเหมาะสมอย่างยิ่งกับเกษตรกรยุคใหม่ที่กำลังประสบปัญหาต้นทุนสูง และแรงงานขาดแคลนด้วย



กนง.คงดอกเบี้ยนโยบาย 1.5% สู้เศรษฐกิจโลกเสี่ยง



กนง.เก็บกระสุนดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.5% มองเศรษฐกิจโลกเปราะบางยังเป็นความเสี่ยง จับตาเงินบาทแข็งพรวด ด้าน “สมคิด” หารือคลังจัดแผนกระตุ้นเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง

นายจตุรงค์ จันทรวงศ์ เลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ต่อปี เนื่องจากประเมินว่าเศรษฐกิจยังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป แม้ในระยะข้างหน้าจะมีความเสี่ยงด้านต่ำเพิ่มขึ้นจากการประชุมครั้งก่อน เนื่องจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มขึ้น ขณะที่เงินเฟ้ออาจกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายช้ากว่าที่เคยประเมินไว้เล็กน้อย เพราะแรงกดดันจากราคาพลังงานที่อาจต่ำกว่าคาด ส่วนภาวะการเงินในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่ผ่อนคลาย และเอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

“กนง.มองว่าเศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากการใช้จ่ายภาครัฐที่ทำได้ต่อเนื่องตามคาด และภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดี ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้ตามรายได้และความเชื่อมั่นของครัวเรือนในภาคเกษตรที่ปรับดีขึ้น แต่การลงทุนภาคเอกชนยังอยู่ในระดับต่ำ และการส่งออกสินค้ายังหดตัวตามเศรษฐกิจเอเชียที่ชะลอลงมากกว่าคาด” นายจตุรงค์ กล่าว

ทั้งนี้ ในภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ แต่มีความเสี่ยงด้านต่ำเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการประชุมครั้งก่อน เช่น ความไม่แน่นอนภายหลังการลงประชามติในสหราชอาณาจักร (เบร็กซิต) ปัญหาภาคการเงินในยุโรป และพัฒนาการทางการเมืองในต่างประเทศ ซึ่งอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นและแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าในระยะต่อไป ในขณะที่ความเสี่ยงในภาคการเงินจีนยังมีอยู่

อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทในช่วงที่ผ่านมา มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักบางสกุล เนื่องจากมีกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายไหลเข้าประเทศไทยต่อเนื่อง และอาจไม่เป็นผลดีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย โดยกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะการส่งออกสินค้า ซึ่งที่ประชุมได้หารือกันว่าสาเหตุที่เงินทุนไหลเข้ามาจากมุมมองของต่างชาติที่เห็นว่าพื้นฐานเศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่ง นอกจากนี้ กนง.เห็นว่ายังคงต้องติดตามความเสี่ยงต่อเสถียรภาพการเงิน รวมทั้งพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำเป็นเวลานาน

“ยอมรับว่าบางช่วงเงินบาทแข็งค่าเร็วเกินไป ก็อาจจะไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ แต่ ธปท.ก็มีเครื่องมือในการดูแลอัตราแลกเปลี่ยนหลายเครื่องมือ ไม่ใช่เฉพาะอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว ซึ่งในระยะข้างหน้าอัตราแลกเปลี่ยนและการเคลื่อนย้ายเงินทุนมีความผันผวนสูง” นายจาตุรงค์ กล่าว

นายจาตุรงค์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมรอบนี้มีการพูดถึงผลกระทบจากการลงประชามติเรื่องการรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ด้วย โดยมองว่าผลกระทบระยะสั้นคงไม่มี ซึ่งต้องรอดูผลของประชามติที่ออกมาก่อน แต่สุดท้ายเชื่อว่าผลกระทบคงไม่มาก

ด้าน นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ได้หารือกับนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้บริหารกระทรวงการคลัง เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลัง มั่นใจว่าเศรษฐกิจดีขึ้นตามลำดับ และเป็นช่วงที่จะผลักดันโครงการใหญ่ๆ ออกมาหลายโครงการ ทั้งโครงการร่วมลงทุนของรัฐและเอกชน หรือพีพีพี และการตั้งกองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ จะออกมาในช่วงปลายไตรมาส 3 หรือต้นไตรมาส 4 นี้

“ในไม่ช้าจะมีมาตรการช่วยเหลือคนที่ยากไร้จริงๆ ออกมา ซึ่งให้ไปคิดอยู่ว่าจะช่วยเหลืออย่างไร จึงอยากให้รีบไปลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย เพื่อรับสวัสดิการส่วนนี้ หากไม่ลงทะเบียนก็อด ภาษาน่าสุดมีคนลงทะเบียนแล้ว 2 ล้านราย” นายสมคิด กล่าว